

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์และนำเสนอผลงาน สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
(หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ผ่านทางออนไลน์ (Google Meet)


วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสัมภาษณ์และนำเสนอผลงาน (Portfolio) ของผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยเป็นการจำลองเสมือนการสอบสัมภาษณ์จริงตัวต่อตัวทั้งภาพและเสียง ผ่านช่องทาง Google
Meet ช่องทางเดียวเท่านั้น โดยจะแบ่งห้องสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ห้อง ดังนี้

ห้อง	ชื่อห้อง	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	ห้องรอสอบสัมภาษณ์ (ห้องส่วนกลาง)	เรียกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้า ห้องสัมภาษณ์ตามลำดับ	
2	ห้องสอบสัมภาษณ์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต	คัดเลือกนศ. PE และ E-RE	
3	ห้องสอบสัมภาษณ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คัดเลือกนศ. Ch.E	
4	ห้องสอบสัมภาษณ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	คัดเลือกนศ. IE	
5	ห้องสอบสัมภาษณ์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต	คัดเลือกนศ. MATE และ H-IME	

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมเอกสารและเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ที่	รายการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	กรอกข้อมูลเพื่อยืนยัน การเข้าสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์	- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง - ที่อยู่อีเมลต้องเป็นบัญชี Google เท่านั้น - อีเมลเอกสาร ปพ.1 (ใบเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา) เอกสารต้องเป็นไฟล์ PDF มีความชัดเจนและครบถ้วน	ลิงค์ >> https://bit.ly/3hTnft9  (ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564)
2	บัญชี Google	หากมีบัญชี Google แล้ว - ตรวจสอบว่าสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี (อีเมล) ของ Google ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มยืนยัน การเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์	
		หากไม่มีบัญชี Google - ดำเนินการสมัครให้เรียบร้อยก่อนวันกรอก แบบฟอร์มยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์	

ที่	รายการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
3	ดาวน์โหลด Google Meet	Apple Store >> https://apple.co/35frpX5	ใช้ผ่าน Smartphone/Tablet
		Play Store >> bit.ly/3rXo1dk	ใช้ผ่าน Smartphone/Tablet
		Website >> https://meet.google.com	ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์/Laptop (ไม่ต้องดาวน์โหลด)
4	เอกสารนำเสนอผลงาน (Portfolio) หรือ Power Point นำเสนอผลงาน	ไฟล์เป็น PDF หรือนำเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft Power Point	การนำเสนอผลงานผ่าน Google Meet รายละเอียด ตัวอักษรและภาพควรมี ความชัดเจนและคมชัด
5	ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม สำหรับการใช้งานภาพและเสียง (กล้อง/ไมโครโฟน)	ใช้ผ่าน Smartphone/Tablet - กล้องหน้าควรมีความคมชัด และมีที่ตั้ง กล้องให้มีระดับภาพที่มีความเหมาะสมใน การสอบสัมภาษณ์ - ควรเสียบไมค์โครโฟนเพื่อความดังและ คมชัดของเสียง	
		ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์/Laptop - ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์/Laptop มีกล้อง หรือ Webcam ที่มีความคมชัด - ควรเสียบไมค์โครโฟนเพื่อความดังและ คมชัดของเสียง	
6	ตรวจสอบระดับสัญญาณ อินเทอร์เน็ต	สัญญาณควรมีความเร็วและเสถียร เนื่องจากการรับ/ส่งสัญญาณที่ไม่ดีอาจส่งผลถึงคุณภาพ ของภาพและเสียง	
7	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม โดยรอบ	สภาพแวดล้อมควรอยู่ในห้องหรือสถานที่ที่มี แสงสว่างเพียงพอและไม่มีเสียงดังรบกวน	
8	การแต่งกาย	แต่งกายในวันสอบสัมภาษณ์ด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย	
9	เอกสารยืนยันตัวตนใน การสอบสัมภาษณ์	แสดงบัตรประชาชนต่อคณะกรรมการฯ ในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันตัวตนก่อน การสัมภาษณ์	

/โดยผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์...

โดยผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและวิธีดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้

ที่	ขั้นตอน	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	ผู้สมัครตรวจสอบอีเมล จดหมายคำเชิญเพื่อเข้า ห้องสอบสัมภาษณ์	จดหมายคำเชิญเข้าห้องสอบ สัมภาษณ์ (ลิงค์ Google Meet) ส่งไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์ทุกคน ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. โดยจะเริ่มชี้แจงข้อปฏิบัติ และ คำแนะนำต่าง ๆ ในการสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.45 น.	หากผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ไม่เข้า มาในห้องสอบสัมภาษณ์ภายในเวลา 09.00 น. ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ ในการสอบสัมภาษณ์ และไม่ สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก
2	ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอ เรียกตัวเข้าสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการดำเนินการสอบ คัดเลือกฯ จะเป็นผู้เรียกชื่อและ ส่งรหัสเพื่อให้ผู้มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ โดยเรียกจากการเลือกในลำดับที่ 1 ตามลำดับจนครบถ้วน	- ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องอยู่ใน ห้องสอบสัมภาษณ์ตลอดช่วงระยะ เวลาของการสอบสัมภาษณ์ - ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ที่ต้องการ สัมภาษณ์ในลำดับที่ 2 และ 3 เมื่อสอบสัมภาษณ์ในลำดับที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับเข้ามา รอในห้องสอบสัมภาษณ์ และ แจ้งความประสงค์ในการขอเข้า สอบสัมภาษณ์ในลำดับถัดไป
3	ประกาศผลสอบสัมภาษณ์	วันที่ 25 มกราคม 2564	หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ กรณีผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แต่ไม่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่
กำหนดไว้ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนของการสอบคัดเลือกฯ หรือปัญหาในการเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
สามารถติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาได้ที่ งานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือสายด่วน โทร 088 751 5856 ในวันและเวลาราชการ